

# ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๕๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๖๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๑๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยจัดให้มีน้ำประปาสะอาดสำหรับการอุปโภคตลอดทั้งปี โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) มาใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ไม่มีข้อมูลบางประเด็นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เช่น แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา อัตราการใช้น้ำดิบต่อหน่วยในการผลิตประปา อัตราต้นทุนการผลิตน้ำประปาต่อหน่วย เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาวิช จันทรงมล)  
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๘

# ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ออ ๓



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมือง  
เลขที่ ๑๐๑  
วันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๗  
อา

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการจัดให้มีน้ำประปาสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) มาใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่า ข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ไม่มีข้อมูลบางประเด็นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เช่น แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา อัตราการใช้น้ำดิบต่อหน่วยในการผลิตประปา อัตราต้นทุนการผลิตน้ำประปาต่อหน่วย เป็นต้น

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๕๖๗๒-๔๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

*Local Water*

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๑๘๓๐๔/ว ๑๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เลขที่ 1594
วันที่ 27	พ.พ. 2567

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้น จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนนทบุรี)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในกรรณียุทธศาสตร์นโยบายน้ำดื่มสะอาด ลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยการจัดให้มีน้ำประปาสะอาดสำหรับใช้ในศารอุยโคคบริโคคตลอดทั้งปี โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFCO) มาใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่า ข้อมูลจากระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFCO) ไม่มีข้อมูลบางประเด็นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เช่น แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตประปา อัตราการใช้ น้ำดิบต่อหน่วยในการผลิตประปา อัตราต้นทุนการผลิตน้ำประปาต่อหน่วย เป็นต้น

ในกรณี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สํารวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : localwater0810.4@gmail.com ระบุหัวข้อ "ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จังหวัด..." รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
 กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๔  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
 ผู้ประสานงาน นางสาวพรทิพย์ วิรุฬห์ทรัพย์

QR Code

ท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๘๖๕  
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

